

Số: **17** /CT-UBND

Đông Anh, ngày 04 tháng 9 năm 2021

CHỈ THỊ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Thực hiện Lời kêu gọi và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống dịch Covid-19; Ban Thường vụ Thành ủy; UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố; Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh. Trong thời gian vừa qua thực hiện 03 đợt giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội (từ 24/7 đến 06/9), công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thời gian ban đầu khi bắt đầu thực hiện giãn cách từ ngày 24/7/2021, địa bàn Huyện bị dịch thâm nhập từ rất nhiều hướng, nhiều nguồn, số ca mắc F0 hàng ngày vẫn xuất hiện và liên tục tăng cao trong cộng đồng ở nhiều xã và thị trấn dẫn đến 13 khu dân cư phải cách ly, phong tỏa. Nhưng bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, đến nay dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện cơ bản đã được kiểm soát. Trong tổng số 282 ca F0 từ đầu đợt giãn cách xã hội (24/7/2021 đến 04/9/2021), những ngày gần đây, số ca F0 ngoài cộng đồng giảm hẳn, nguy cơ lây nhiễm không cao. Các ổ dịch đến nay đều được khoanh vùng.

Để đạt được kết quả trên, các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn và có nhiều cố gắng hơn trong phòng, chống dịch Covid-19; việc triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Huyện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng mọi diễn biến tình hình dịch; đã huy động cả hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là sự chung sức, đồng lòng thực hiện của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ; Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch Covid-19; Đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “3 trước, 3 lớp”; “3 tại chỗ và 1 cung đường - 2 điểm đến”.

Tuy nhiên, Huyện tiếp tục được đánh giá là địa bàn nguy cơ cao và một số xã trên địa bàn huyện có nguy cơ rất cao: Trên địa bàn Huyện có Khu Công nghiệp Thăng Long với khoảng 70.000 công nhân lao động từ nhiều tỉnh ngoài làm việc; có Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung, Bệnh viện Bắc Thăng Long và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh là nơi thu dung, điều trị các ca F0; có 04 khu cách ly tập trung F1; trong thời gian qua đã có 18/24 xã – thị trấn có F0, hiện có 06 khu vực dân cư đang bị phong tỏa do có F0 lây nhiễm cộng đồng; các địa bàn tiếp giáp Huyện đều là vùng dịch. Việc kiểm soát dịch bệnh ở một số địa bàn chưa vững chắc, có nơi còn biểu hiện chủ quan, lơ là

trong thực hiện giãn cách xã hội, có hiện tượng “chặt ngoài, lỏng trong”; việc người từ vùng dịch về Huyện không tự giác khai báo y tế vẫn còn phức tạp, nhất là qua các đường mòn, lối mở, đường thủy.

Trước tình hình đó, Huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn, phù hợp với mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của từng khu vực, từng địa bàn xã, thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố, các cụm dân cư, quyết tâm bảo vệ thành quả mà toàn Huyện đã rất vất vả mới đạt được với mục tiêu phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan thuộc Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, người dân trên địa bàn Huyện thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021, Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 01/9/2021 của Ban thường vụ Thành ủy; Thông báo số 480-TB/TU ngày 01/9/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 150-NQ/HU ngày 04/9/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện.

Toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu với tinh thần: *“Chống dịch như chống giặc”*; coi hiệu quả công tác phòng, chống dịch làm *“thước đo”* năng lực, uy tín, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân người đứng đầu; quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc *“người dân là trung tâm, là chủ thể”* để phục vụ; vận động, hướng dẫn, đề nghị người dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư; phát huy vai trò trong phòng chống dịch, trên tinh thần: Lấy xã – thị trấn là *“pháo đài”*; cụm dân cư là *“tường thành”*, là *“chiến lũy”* để quyết tâm xây dựng và bảo vệ *“cụm dân cư an toàn”*; người dân là *“chiến sỹ”* để quyết tâm, xây dựng và bảo vệ *“gia đình an toàn”* trong phòng chống dịch Covid-19, *“Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”*.

2. Từ 06 giờ 00 ngày 06/9/2021 đến 06 giờ 00 ngày 21/9/2021, Huyện quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 05 phân khu, cụ thể:

2.1. Phân khu 01: Các xã và khu công nghiệp Thăng Long với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, công nhân ở nhà trọ đông và nhiều dãy nhà trọ, có bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là nơi thu dung điều trị F0, có 02 khu cách ly tập trung các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trong khu vực hiện vẫn xuất hiện các ca F0 và có các ổ dịch liên quan. Do đó, khu vực này được xác định là “vùng đỏ” – vùng có nguy cơ rất cao.

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 04 xã: Kim Chung, Hải Bối, Võng La, Đại Mạch.

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

2.2. Phân khu 2: Là trung tâm của Huyện. Trong khu vực hiện vẫn xuất hiện các trường hợp ca F0 và các ổ dịch có liên quan. Cùng với đó còn có 02 bệnh viện thu dung điều trị bệnh nhân F0, có 02 khu cách ly tập trung các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19, có nhiều trung tâm thương mại và các chợ lớn của Huyện, các chuỗi cung ứng mật độ cao, dân cư đông đúc, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Do đó, khu vực này được xác định là “vùng đỏ” – vùng có nguy cơ rất cao.

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 02 đơn vị: xã Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

2.3. Phân khu 3: Là địa bàn giáp ranh với các địa bàn Vùng 1 theo Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND Thành phố (là vùng đỏ, có nguy cơ rất cao), có các chợ, chuỗi cung ứng và các khu chung cư lớn, mật độ dân số cao. Do đó, phân khu này được xác định là khu vực có nguy cơ cao.

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 05 xã: Mai Lâm, Đông Hội, Tàm Xá, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đồng thời với sản xuất an toàn theo Phương án đã được phê duyệt theo nguyên tắc an toàn mới được sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

2.4. Phân khu 4: Là địa bàn giáp ranh các tỉnh, các huyện đã có dịch và tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát (Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Phong, Từ Sơn...), có các ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển; có làng nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, sắt thép; có các trang trại, mô hình sản xuất nông nghiệp lớn. Trên địa bàn, hiện không còn ổ dịch bị phong tỏa. Do đó, đánh giá khu vực này là khu vực có nguy cơ.

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 07 xã: Vân Hà, Liên Hà, Dục Tú, Thụy Lâm, Việt Hùng, Xuân Nộn, Cổ Loa.

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly khu dân cư khi có dịch.

2.5. Phân khu 5: Là nơi có cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, Đông Anh, có nhiều nhà máy, xí nghiệp đang tham gia sản xuất; có vùng sản xuất rau an toàn của Huyện, nơi cung cấp thịt gia súc, gia cầm, trứng; có các chợ đầu mối lớn của Huyện. Khu vực đã xuất hiện các ca F0 (tại thôn Trung Oai xã Tiên Dương, thôn Nhi- thôn Đông Tây xã Vân Nội, thôn Lâm Tiên xã Nguyên Khê). Do đó, phân khu này được xác định có nguy cơ cao.

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 06 xã: Nguyên Khê, Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội, Kim Nỗ, Tiên Dương.

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đồng thời với sản xuất an toàn theo Phương án đã được phê duyệt theo nguyên tắc an toàn mới được sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải thực hiện nghiêm theo Chỉ thị của Thủ tướng, Thành ủy, UBND Thành phố và Nghị quyết của BTV Huyện ủy. Chỉ những đơn vị, cơ sở đảm bảo an toàn mới được sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

- Thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo các phân khu, kiểm soát chặt chẽ người dân và các hoạt động xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các phân khu.

- Phân khu là để phòng, chống dịch, không phải là phân khu để quản lý hành chính; phân khu này không mang tính bất biến mà sẽ thay đổi theo thực tế tình hình dịch tế được đánh giá dựa theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG. Trong các phân khu trên, các xã, thị trấn chủ động tự đánh giá các khu vực của địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp, không thấp hơn các chỉ đạo của Huyện.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền cho các xã, thị trấn quyết định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh cụ thể theo từng địa bàn tại phân khu 3, 4, 5 (có thể thay đổi theo tình hình dịch), trên nguyên tắc tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với các quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, duy trì, ổn định và phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa tại Phân khu 01 và phân khu 02 để kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan giữa các khu vực, làm sạch dần tiến đến “xanh hóa” toàn bộ các khu vực; tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, “ai ở đâu, ở đó”, không để “chật ngoài, lỏng trong”.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện; hướng dẫn cụ thể và cấp giấy đi đường cho các đối tượng, phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn (trong đó bao gồm hoạt động chính trị, ngoại giao, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu, phòng chống dịch; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng của người dân...). Tổ chức quản

lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào Huyện, các chốt ra - vào tại phân khu 01, phân khu 02 và đối với các cá nhân, phương tiện lưu thông trên địa bàn theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu, ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đảm bảo tính thống nhất, tính nhất quán về mục tiêu an toàn trong phòng chống dịch Covid – 19; đảm bảo: Giữ vững và mở rộng “*Cụm dân cư an toàn*”, “*địa bàn an toàn*”, “*phân khu an toàn*”; quyết tâm: *Từng bước làm sạch, chuyển vùng nguy cơ rất cao “vùng đỏ” thành nguy cơ cao “vùng cam”, chuyển vùng nguy cơ cao “vùng cam” thành vùng an toàn “vùng xanh”* để toàn Huyện là Huyện an toàn trong phòng chống dịch Covid - 19.

- Chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở xã, thị trấn.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CD-TTg ngày 23/8/2021, trong đó: Lấy xã – thị trấn là “*pháo đài*”; cụm dân cư là “*tường thành*”, là “*chiến lũy*” để quyết tâm xây dựng và bảo vệ “*cụm dân cư an toàn*”; người dân là “*chiến sỹ*” để quyết tâm, xây dựng và bảo vệ “*gia đình an toàn*” trong phòng chống dịch Covid-19, “*Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân*”.

- Triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng, huy động mọi nguồn lực triển khai, đảm bảo chỉ định xét nghiệm đúng, trúng khu vực nguy cơ và nhóm đối tượng nguy cơ, đảm bảo công tác lấy mẫu, xét nghiệm thống nhất, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị, tránh để mẫu tồn quá 24 giờ

- Bảo đảm việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất là ở nơi phong tỏa, cách ly; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhất là lực lượng công an xã, thị trấn, cảnh sát khu vực, Tổ COVID-19 cộng đồng.

- Tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm tiêm chủng quốc gia.

- Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cho Nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, hiểu, tin, hưởng ứng, ủng hộ và người dân cùng làm; thực sự để người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

- Tổ chức tốt Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại xã, thị trấn; kiểm tra kết hợp với hướng dẫn, hỗ trợ xã, thị trấn thực hiện, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập.

4. Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Phương án phân khu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do UBND Huyện ban hành và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao; yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại từng phân khu và liên phân khu, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn kịp thời tới các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan. Thời hạn yêu cầu hoàn thành và báo cáo UBND Huyện trước ngày 05/9/2021.

4.1. Trung tâm Y tế

- Căn cứ chỉ đạo của Thành phố, Huyện chủ động xây dựng phương án lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn Huyện để phát hiện nhanh ca bệnh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, triệt để.

- Chủ trì đánh giá vùng dịch tế theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG; đề xuất chuyển phân khu và các phương án phòng chống dịch phù hợp thực tiễn.

- Tiếp tục tham mưu BCĐ PCD COVID-19 Huyện nâng cao năng lực các dây chuyền tiêm, đồng thời rút ngắn thời gian, tăng nhân lực, số điểm tiêm và tăng thời gian tiêm kể cả buổi tối để tăng số lượng mũi tiêm; sẵn sàng tổ chức tiêm quy mô lớn, bảo đảm an toàn, đúng quy định khi tiếp nhận thêm vắc xin theo Phương án 09/PA-UBND. Chỉ đạo Khoa kiểm soát bệnh tật, Trạm Y tế cập nhật đầy đủ dữ liệu người tiêm trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc từng đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Trường hợp phát hiện ca bệnh dương tính, trong vòng 12 giờ phải hoàn thành các hoạt động dịch tế; đề xuất BCĐ PCD COVID-19 Huyện ban hành Quyết định cách ly khu vực.

- Chủ trì xây dựng phương án đáp ứng y tế tại các khu cách ly tập trung và các khu vực phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn Huyện.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức vận hành phương án điều trị tại cụm Trạm Y tế, Trạm Y tế lưu động đối với bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng; kiến nghị đề xuất Sở Y tế mua sắm bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu, hóa chất, vật tư đáp ứng công tác phòng chống dịch; củng cố nâng cao hơn nữa năng lực cho các Trạm Y tế xã, thị trấn.

4.2. Phòng Y tế

- Phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu BCĐ PCD COVID-19 Huyện phương án, kịch bản đáp ứng phù hợp với tình hình mới.

- Tham mưu tổ chức kiểm tra đặc biệt kiểm tra đột xuất công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 xã, thị trấn, vận hành phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Quản lý đô thị tổ chức đánh giá vùng dịch tế, vẽ bản đồ dịch tế theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo tình hình dịch, đề xuất, kiến nghị UBND Huyện, BCĐ PCD COVID-19 Huyện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4.3. Công an Huyện

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện; hướng dẫn cụ thể và sử dụng ứng dụng CNTT cấp giấy đi đường, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị và phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn Huyện (trong đó bao gồm hoạt động chính trị, ngoại giao, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu phòng, chống dịch; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng của người dân...) hoàn thành trong ngày 05/9/2021.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và áp dụng thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tất cả các chốt kiểm soát ra - vào Huyện tiếp giáp với các quận, huyện khác và các chốt kiểm soát tại phân khu 1, phân khu 2; đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu thì ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”, đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt kiểm soát; chủ động ban hành sớm các kế hoạch triển khai cụ thể và thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân biết và thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo Công an cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng, giám sát chặt chẽ những di biến động của người dân trên địa bàn; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Huyện. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các Nhà tạm giam, tạm giữ do Công an quản lý.

4.4. Ban Chỉ huy quân sự Huyện

- Tiếp tục vận hành tốt và chuẩn bị tốt các khu cách ly tập trung khác trên địa bàn bảo đảm trên 4.000 chỗ cho các đối tượng F1 và thực hiện tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng khung sẵn sàng kích hoạt đưa vào vận hành theo yêu cầu của Thành phố và Huyện;

- Huy động lực lượng quân dân y kết hợp tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Huyện.

- Phối hợp lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Huyện không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống theo các phương án phòng chống dịch của Huyện; tổ chức diễn tập các phương án và tuyên truyền để người dân yên tâm và chấp hành ủng hộ.

- Huy động lực lượng hỗ trợ Trung tâm Y tế xây dựng, lắp đặt trang thiết bị tại 04 cụm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng khi có yêu cầu triển khai trên địa bàn.

- Phối hợp với Công an Huyện, Thanh tra Giao thông, Trung tâm Y tế kiểm soát tại các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn Huyện.

4.5. Phòng Kinh tế

- Chính sửa, bổ sung phương án đáp ứng nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đối với các vùng, cơ sở sản xuất; hỗ trợ “vùng đỏ”, “vùng da cam”; có phương án dự phòng

kho gạo và nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Tham mưu phương án, kế hoạch dần ổn định sản xuất tại các phân khu trên địa bàn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá, tham mưu UBND Huyện phê duyệt phương án đảm bảo sản xuất an toàn, chợ, siêu thị... an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới.

4.6. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu, đề xuất đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu.

4.7. Phòng VH-TT và Trung tâm VH-TT&TT Huyện

- Tăng cường tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm rõ mục đích ý nghĩa của việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới hiện nay tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

- Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của Huyện.

4.8. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Huyện: Tiếp tục quan tâm chăm lo làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; khẩn trương đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ các đối tượng theo các quy định của Trung ương, Thành phố, không để chậm trễ; cố gắng cao nhất với phương châm “không có ai trên địa bàn Thành phố khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ”, “không ai bị thiếu đói, không ai bị bỏ lại phía sau”.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Huyện và các đoàn thể Huyện

- Phát động phong trào toàn dân, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức thiện nguyện tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND, UBMTTQ huyện đảm bảo định mức đã đề ra; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Huyện chỉ đạo, điều phối các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và vận động các tổ chức, cá nhân triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo chủ trương của Thành phố, Huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng.

6. UBND các xã, thị trấn

- Chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện các kế hoạch cụ thể, kịch bản chi tiết, quy chế hoạt động của từng đơn vị, nhất là quy chế phối hợp giữa Trạm Y tế, Công an xã, thị trấn, quân sự trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn;

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chủ động đánh giá khu vực của địa bàn trên cơ sở đánh giá “ổ dịch hoạt động” để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; bảo vệ “vùng xanh”; bóc tách F0, F1 ra khỏi “vùng đỏ” không để lây lan từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh”.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch; ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đảm bảo rõ thời gian, rõ việc, rõ người, rõ kết quả thực hiện; tổ chức ứng trực 24/24/7, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, danh bạ điện thoại của BCĐ PCD, Sở Chỉ huy phòng chống dịch các xã, thị trấn để người dân kịp thời phản ánh, các kiến nghị được giải quyết kịp thời.

- Khi xuất hiện ca nhiễm mới trên địa bàn, phải nhanh chóng thực hiện các hoạt động dịch tễ trong vòng 12 giờ và đánh giá và đưa ra phương án đề xuất gửi BCĐ PCD COVID-19 Huyện, Sở chỉ huy Huyện để nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch xã, thị trấn chủ động đánh giá tình hình và có thể quyết định các biện pháp cao hơn phù hợp thực tiễn của từng địa bàn để kịp thời ngăn chặn, bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất; đồng thời, phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Làm tốt công tác thống kê, rà soát người thuộc diện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; đặc biệt những người thuộc đối tượng ưu tiên để chủ động hơn nữa trong công tác tiêm chủng. Trên cơ sở phân bổ vắc xin của Huyện, tổ chức tiêm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch; sau khi kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 03 ngày phải cập nhật xong dữ liệu lên phần mềm quản lý tiêm chủng Quốc gia.

- Đối với các khu vực phong tỏa chặt hẹp, đông dân cư, căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, thị trấn đề xuất, kiến nghị phương án, kịch bản đảm bảo an toàn trình BCĐ PCD COVID-19 Huyện phê duyệt; lắp camera, siết chặt kiểm soát, tăng cường xét nghiệm; trường hợp cần thiết có thể tổ chức đưa các đối tượng có nguy cơ cao đi cách ly tập trung để giãn mật độ dân cư trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm trong khu phong tỏa.

Đề nghị UBNDTTQ Huyện và các đoàn thể Huyện, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan thuộc Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chi thị này./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố Hà Nội;
- BCĐ PCDB Covid 19 TP. Hà Nội;
- SCH PCDB Covid-19 TP. Hà Nội;
- Sở Y tế TP. Hà Nội;
- TT HU-HĐND Huyện;
- UBND Huyện;
- Thành viên BCĐ, SCH PCDB Covid-19 Huyện;
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, YT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Linh